

## สภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อ SMEs ให้ต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัจจุบันสภาพดินฟ้าอากาศบนโลกใบนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวที่ทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ บางครั้งรุนแรงส่งผลให้เกิดสึนามิตามมา และได้คร่าชีวิตคนบนโลกไปเป็นจำนวนมาก ในช่วงระยะ 3-5 ปีที่ผ่านมา หรือแม้แต่สภาพลมฟ้าอากาศที่แปรปรวนและรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่หนาวเย็นจัดจนเกิดหิมะตกในบางประเทศจากที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน รวมถึงลมพายุที่รุนแรงมากขึ้นและเกิดขึ้นทั่วทุกทวีปของโลก การก่อตัวของมรสุมและพายุฝนที่รุนแรงและมากขึ้น ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องยาวนานขึ้นส่งผลให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อ ชีวิต บ้านเรือน ทรัพย์สิน ถนนหนทาง และธุรกิจอย่างมหาศาลครอบคลุมทั่วทุกทวีป ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นผลที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน และมีสาเหตุมาจากการกระทำของคนบนโลกทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า , การสร้างมลภาวะอย่างมหาศาลจากประเทศอุตสาหกรรม ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก และส่งผลให้โลกร้อน หรือแม้แต่ประเทศที่กำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนาซึ่งเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตและก้าวหน้าขึ้น ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้โลกใบนี้ร้อนขึ้นไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นไอเสียจากรถยนต์ ไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม , การใช้วัสดุ และบรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายยาก (ปุ๋ยอินทรีย์ , ปุ๋ยเคมี , ถุงพลาสติก , โฟม ฯ ) , การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่รู้ค่า (น้ำ , ไฟฟ้า , น้ำมัน , กระดาษ ฯ ) ทำให้ทุกประเทศเริ่มต้นตัวและตระหนักถึงความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อน โดยที่ประชาคมโลกได้ออกกฎบัตรเกียวโต Kyoto Protocol \* กำหนดให้กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมมีพันธะต้องลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลง 5% ภายในปี 2555 ดังนั้นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ติดอันดับทั้งหลาย จึงพยายามหาวิธีหลีกเลี่ยงการสร้างภาวะโลกร้อน โดยแสวงหาประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาที่มีแหล่งอาหารและแหล่งวัตถุดิบให้เป็นฐานการผลิตเพื่อกระจายและลดการสร้างภาวะโลกร้อนแทนประเทศตนเอง รวมถึงการซื้อเครดิตคาร์บอนจากประเทศด้อยพัฒนาเพื่อนำมาช่วยเฉลี่ยลดอัตราการเพิ่มคาร์บอนของประเทศตนเอง

ซึ่งหากพิจารณาจากปัญหาโลกร้อนจริงๆแล้ว ทุกคนบนโลก ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น เริ่มจากตัวบุคคล ไปสู่ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SMEs หรือ ธุรกิจขนาดใหญ่ การสร้างสภาวะโลกร้อนจึงเพิ่มระดับขึ้นตามขนาด ดังนั้นหากพิจารณาจากประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นแหล่งอาหารที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกแล้ว เป็นที่แน่นอนอย่างยิ่งที่อัตราการสร้างสภาวะโลกร้อนของประเทศไทยจะต้องเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ประเทศต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจากกฎกติกาโลก และต่อเนื่องเป็นลูกโซ่มายังธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจ SMEs ตามลำดับ นอกจากนี้ การที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รณรงค์การลดภาวะโลกร้อน รวมไปถึง การบริโภค และอุปโภค สินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นั่นคือ อนาคตอันใกล้ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจ SMEs ล้วนได้รับผลกระทบ และต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผลกระทบต่อ SMEs ให้ต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากกระแสการลดภาวะโลกร้อนของคนทั่วโลกเริ่มต้นตัวและเริ่มให้การยอมรับ และร่วมช่วยกันลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังมากขึ้น รวมถึงการรณรงค์ บริโภค และอุปโภคสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ( Green Product , Green Energy ) ดังจะเห็นจากปัจจุบันคนไทยและองค์กรธุรกิจหลายองค์กรของประเทศไทยเริ่มรับกระแสและได้ร่วมรณรงค์โดยได้โฆษณาการปรับใช้วัตถุดิบและปรับกระบวนการผลิตเพื่อลดภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ ผลกระทบโดยตรงที่ SMEs ต้องเผชิญและกระทบต่อยอดขายไม่มากก็น้อยจากการตื่นตัวของคนในประเทศตามกระแสการรณรงค์ไม่อดทนหรือไม่

บริโภค/อุปโภคสินค้าที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ สำหรับผลกระทบโดยอ้อม หากเป็นสินค้าที่ต้องการโอกาสในการขยายช่องทางไปยังตลาดต่างประเทศ อาจส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือไม่สามารถขยายช่องทางตลาดไปยังประเทศแถบยุโรป (EU) หรือสหรัฐอเมริกาได้ ดังนั้น SMEs จึงควรเตรียมพร้อมและปรับตัวในเรื่องการใช้วัตถุดิบ และวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน หรือปรับกระบวนการผลิตที่ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร น้ำ ,ไฟฟ้า ,น้ำมัน และพลังงานต่างๆ ซึ่ง SMEs ที่สามารถปรับตัว เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส นอกจากสร้างความอยู่รอดให้ธุรกิจตนเอง และสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไปในภายหน้าแล้ว ยังช่วยประเทศชาติลดการก่อสภาวะโลกร้อน ไม่เพิ่มภาระให้ประเทศต้องรับภาระจากภูกฎกติกาโลกด้วย เป็นการคืนประโยชน์กลับสู่สังคม คืนสภาพแวดล้อมที่สดใสและเป็นมิตรกลับสู่โลกใบนี้ให้น่าอยู่ ช่วยลดอุณหภูมิโลก และลดความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการกระทำของคนบนโลกทั้งสิ้น ดังนั้นคนบนโลกอีกเช่นกันที่จะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนและทำให้สภาพความแปรปรวนของอากาศดีขึ้นได้ ตรงข้ามหากทุกคนมุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ต่อธุรกิจตนไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาด SMEs โดยขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่คำนึงถึงผลของการกระทำว่าได้ทำลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อมไปอีกยาวนานเท่าไร ในไม่ช้าธรรมชาติที่เลวร้ายและรุนแรงมากขึ้นก็จะสะท้อนย้อนกลับคืนสร้างความเสียหายต่อธุรกิจ , ชีวิต และทรัพย์สิน อย่างที่ทุกคนได้พบเห็นในข่าวทั่วโลก จึงอยากให้ชาว SMEs ได้รับรู้ถึงผลกระทบที่ไม่ได้ไกลตัว อย่างที่คิด หรืออย่าคิดว่าตนเป็นเพียงกิจการเล็กๆไม่ต้องสนใจและไม่มีผลอะไรต่อส่วนรวมเท่าไร ซึ่งหาก SMEs ทั้งหมดคิดทำนองเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้น สสว. จึงหวังว่าชาว SMEs จะได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในครั้งนี้ ไม่มากก็น้อย หรืออย่างน้อยได้จุดประกายสร้างความตระหนักให้ทุกคนรักโลก และช่วยให้สังคมและสภาพแวดล้อมได้รับประโยชน์ไม่ถูกทำลายมากขึ้น และขอให้ชาว SMEsทุกท่านประสบแต่ความสุข โชคดี ถ้วนหน้า

\* ที่มา [www.jgsee.kmutt.ac.th](http://www.jgsee.kmutt.ac.th)